

ในมิติแห่งอิสลาม Islamic imagine

ดร.ฟารุก มะหะหมัด

ศูนย์อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

การที่มนุษย์จะเข้าใจได้ถึงเรื่องราวศาสตร์วิชาในความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องถึงการที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมที่เป็นสัจธรรมในการดำเนินชีวิต การบริโภคตามความต้องการในสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน การศึกษาในสาขาวิชาต้นแบบเป็นบริบทที่มาจากพระเจ้าโดยปราศจากการแบ่งแยก ทุกเนื้อหาเรื่องราวที่ถูกรวบรวมเอาไว้ แต่ในบางครั้งเวลาทฤษฎี บางอย่างในโลกสมัยใหม่ให้การยอมรับกลับเป็นพิษร้ายที่กำลังสร้างความหายนะให้กับโลกในทุกวันนี้ อานาจทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่มวลมนุษย์บางกลุ่มพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นต้นแบบเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและพยายามลบล้างเรื่องความเป็นจริงที่เคยมีขึ้นมาก่อนหลายศตวรรษ ระบบการค้าเสรี พาณิชยนิยม การตลาดเสรี ทุนรัฐ ทุนองค์กรและระบบอิสระเสรีนิยม ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการอิสลามตีความในภาพลักษณ์ที่ให้เกิดความสอดคล้องกันนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า วัฒนธรรม ประเพณีที่เขาได้รับนั้น,มาจากที่ใด มุมมองในเชิงของปรัชญาอิสลาม ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอิสลามศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการดำเนินชีวิต



ประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก จะเป็นประเทศที่ปกครองในรูปแบบใดก็ตามระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมอิสลาม ก็เคยมีขึ้น ซึ่งก็แล้วแต่แนวคิดนโยบายในประเทศนั้นเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม ในหลักการของอิสลามสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ปัจจุบันที่มีอยู่รอบกายเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ การสร้างลัทธิของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามเอาชนะเพียงเพื่อเรียกร้องบางสิ่งที่มีมันได้ขาดหายไป และเป็นคำตอบแบบชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดอันใดที่จะให้ความสมบูรณกับมวลมนุษย์ได้

ในความหมายของคำว่าทุนไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นเงินตราอย่างเดียว สติปัญญา ความสามารถ รูปร่างหน้าตา สินทรัพย์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ในความหมายของ ทุนที่เป็นเงินตรา นักเศรษฐศาสตร์ในโลกของทุนนิยมให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปคงจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยังคงเป็นตัวกำหนดที่มีความโดดเด่นมาก ใน กลุ่มประเทศตะวันตก หรือในระบบศักดินา มันจะเป็นปรัชญาทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งและคงเป็นที่โปรดปรานของกลุ่มคนที่มีความต้องการ อย่างเช่นการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอกชน เรื่องราวทฤษฎีแบบนี้กลับได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นเหตุผลหรือ อภิปรัชญา Super-philosophy ของโลกตะวันตกไปเสียแล้ว และยังกลับกลายมาเป็น สิ่งที่สร้างคามหายนะกับ ระบบเศรษฐกิจการเงินให้กับโลกเราทุกวันนี้กับผลลัพธ์จากวิถีคิดแบบเลือกมองตัวเองเพียงฝ่ายเดียว

ระบบการผลิตสินค้าและการบริการ แบบต้นทุนต่ำกำไรสูงการดำเนินกิจการทางธุรกิจที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เหล่านี้กลับไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นมาจากเดิม นับตั้งแต่ ศตวรรษที่19 เป็นช่วงเวลาจากระบบทุนนิยมเริ่มมีบทบาทมากที่สุด มนุษย์เริ่มที่จะมีความเข้าใจมากขึ้นหรือในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา เมื่อสังคมเริ่มที่จะมีช่องว่าง เมื่อมนุษย์ถูกสอนให้เห็นแก่ได้ก็จะเป็นเรื่องปรกติที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ถูกละเลย เมื่อมีทุนนิยม วัตถุนิยม จากนั้นสังคมนิยม แรงงานที่คอยจะเรียกร้องสิทธิ ย่อมเป็นเงาตามตัว แต่ถึงกระนั้น ความพยายามที่จะเข้ามาครอบคลุมโลกแต่ก็ยังเป็นแนวคิดที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับอยู่ดี ยังรวมไปถึง การตลาดผูกขาดสินค้าที่ใช้อำนาจของตนเอง ระบบดอกเบี้ยที่นำมาเป็นกำไร สิ่งเหล่านี้วันยังทำให้จิตใจของมนุษย์เกิดมลทินตกต่ำลงเรื่อยๆ โดยที่มิได้ทำให้มนุษย์มองเห็นการให้คุณประโยชน์กับสังคมมากนัก ทฤษฎี ที่ถูกมนุษย์คิดสร้างขึ้นมาคงไม่มีใครยอมรับถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความ ผาสุกให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น ปัญหาความยากจน แร้นแค้น ก็ไม่ได้หมดหายไป

สิ่งที่ยังคงเป็นคำถามที่มักจะได้ยินเกี่ยวกับศาสนาว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริงของอิสลามด้วยความพยายามในหลายวิถีทางเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนา ในบางครั้งกลับเป็นสิ่งที่ตบยอกขึ้นทุกๆวัน เมื่อคนสองกลุ่มที่มีศาสนาเดียวกัน พยายามที่จะเอาชนะจากความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเหล่าบรรดานักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิม Islamcists ที่พยายามศึกษาเกี่ยวกับหลักการของศาสนาเพื่อเป้าประสงค์ในการเอาชนะหรือหักล้าง

มุมมองความต่างในมิติแบบอิสลาม

ในหลักการของเศรษฐศาสตร์อิสลาม ความพยายามเพื่อให้สิ่งที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับแต่ในเวลาปัจจุบันระบบการเงินแบบอิสลามก็ได้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเปิดให้บริการในธนาคารที่มีระบบการเงินแบบสากล แต่มีการเปิดรองรับIslamic banking window เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ product สนองความต้องการของลูกค้าอย่างสถาบันการเงิน อย่าง BNP paribus เป็นธนาคารที่มีทุนการเงินมหาศาลหรือใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรป ยังรวมถึงใน อังกฤษ อเมริกา แคนาดา หลายมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตร อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ อย่าง อ็อกซฟอร์ด มีหลักสูตร อิสลามศึกษามาเกือบ 400 ปี อเมริกา แคนาดา หลายประเทศในยุโรป ก็เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษา ในเรื่องของการเงินการธนาคาร แบบอิสลาม โดยใช้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากทุกมุมโลก เพื่อผลิตบัณฑิต

บุคลากรรองรับต่อการเติบโต ของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับหลักการนิติศาสตร์อิสลาม เล็งเห็นคุณประโยชน์ จากผลกำไร และไม่ได้หวังจากดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว

การแสดงออกหรือวิธีคิดในมิติต่างเพื่อพยายามถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ในหลักการนิติศาสตร์อิสลามเพื่อให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด หลักการของอิสลามจะมาเป็นตัวละลายหลายปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อใดเวลานั้นจะมาถึงที่คนทั้งโลกจะให้การยอมรับ หลักแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมคงเป็นวิธีคิดแบบที่ว่ามนุษย์ต้องการที่จะหักล้างหรือเอาชนะ **ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่จะสามารถคิดค้นทฤษฎีขึ้นมาได้โดยปราศจากข้อมูลอ้างอิง ท่านนบีมุฮัมมัด รุซูลุลลอฮ์ เป็นคนที่พระองค์ อัลลอฮ์ ทรงคัดเลือก เกิดมาก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องรอ ระเบียบ จากพระเจ้า เป็นเจ้า**

หลักการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ อัดัม สมิธ กล่าวไว้ ในยุค ศตวรรษ ที่ 17 แต่ในความเป็นจริงแล้ว ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ก่อนหน้านั้นคือในยุคกลางหรือในช่วงปลาย ศตวรรษที่ 13 โดยนักคิดมุสลิมที่มีนามว่า อิบ努 คอลดูน คงเป็นเรื่องที่ นักศึกษา วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ว่า หลักการ ประมาณ ราคา การผลิต การควบคุมคุณภาพ อุปสงค์ อุปทาน ถูกนำมาใช้ ก่อนที่ นาย อัดัม สมิธ จะลี้มตาขึ้นมาดูโลก เกือบ 400 ปี

หลายเรื่องราวที่นักคิดมุสลิมในยุคกลาง อย่าง อิบ努 คอลดูน ได้พูดเอาไว้การที่จะทำให้สังคมมนุษย์ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดที่เขียนถูกถอดแบบออกมาจาก อัลกุรอาน และ ซุนนะห์ และไม่มีสิ่งใดที่จะครองอำนาจแบบไม่มีคุณธรรมได้ยาวนานจะต้องพบกับการล่มสลาย การอยู่ร่วมกันในที่ที่มีผู้ให้มากกว่ารับ ความมีจิตอาสา ไม่มีการเอาเปรียบหรือเห็นแก่ได้ จะไม่มีสิ่งที่ทำให้การอยู่ร่วมกันเกิดการต่างพร้อมขึ้นอย่างแน่นอน นับตั้งแต่สิ้นสุดยุคอาณานิคมจุดเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคอุตสาหกรรม สิ่ง ที่ ท่าน อิบ努 คอลดูน ได้เขียนเอาไว้มักจะเกิดขึ้นและยังมีให้เห็นอยู่บ่อยจนถึงปัจจุบัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่น องค์กร สถาบันครอบครัว การให้ความเคารพผู้นำ หรือความเป็นผู้นำในหลักการของอัลอิสลาม สิ่งที่ท่านได้พูดไว้สอดคล้องถอดแบบวาระของท่านศาสดา สิ่งได้ก็แล้วแต่ที่เป็นวาระดับที่มาจาก อัลกุรอาน หรือฮะดีษที่ชัดเจน เมื่อยามใดก็ตามหากมนุษย์คิดที่จะออกจาก คำสอนสิ่งใดที่อิสลามห้ามและยังฝืนปฏิบัติทุกครั้งมักจะเป็นกลางร้ายอาจจะถึงขั้นต้องล้มสลายลงหรือมักจะมีปัญหาตามมา

ตามหลักการนิติศาสตร์อิสลามนั้นได้เล็งเห็นถึงการให้คุณประโยชน์กับสังคมไปพร้อมๆกัน การผูกขาดสินค้าโดยใช้อำนาจอิทธิพล เป็นผู้นำแบบผูกขาดโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความสามารถ หลงใหลในความคิดของตนเอง การตั้งราคาขายแพง แต่ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะนำมาซึ่งความเสื่อมถอยของสังคม อิสลามมีแบบอย่าง เป็นวิถีชีวิตที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ในหลักนิติศาสตร์อิสลาม ทุกอย่างจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม มันจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับจิตใจของมนุษย์ อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่มุสลิมต้องปฏิบัติให้กับบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้สิ่งที่ยังคงครอบคลุมตัวเราทุกอย่างก้าวทุกวินาที เป็นที่เข้าใจถึงพลัง ศรัทธาในแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นสิ่งที่ท่านศาสดาได้พูดเอาไว้เป็นสิ่งสมบูรณ์แบบที่สุญวนเหล่าบรรดาลัทธิต่างๆในโลกที่กำลังหมด

ความพยายามที่จะทำลายอิสลาม หรือพ่ายแพ้กับสิ่งที่ตัวเองได้ปฏิรูปขึ้นมาเพื่อลวงโลก ให้บรรดาประชาชาติมวลงมนุษย์ เกิดการหลงผิด หรือเห็นสิ่งถูกเป็นสิ่งผิด แต่ทุกอย่างจะปรากฏชัดก็ต้องใช้เวลา

โลกของเราจะวิวัฒนาการไปในทางใดหรือมีการแปรเปลี่ยนไปในรูปแบบได้ สิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ ” อัลเลาะห์สอนให้มนุษย์เรียนรู้ในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้” ทุกสาขาวิชานั้นมาจากพระองค์ อัลลอฮ์ ซบ.